

## **ĐOÀN CÔNG TÁC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐK BẠC LIÊU**

Sáng ngày 08/3/2024, đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh do TS.BS.CKII Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Trưởng đoàn cùng các thành viên: Phó Giám đốc, Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trưởng phòng Điều dưỡng, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Trưởng phòng Kiểm soát nhiễm khuẩn, Đơn vị cột sống - khoa Ngoại TK...đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện ĐK Bạc Liêu. Về phía Bệnh viện có BS.CKII Mã Quốc Thiện - Giám đốc Bệnh viện, cùng các Phó Giám đốc, lãnh đạo các Khoa/Phòng liên quan đã vui mừng đón tiếp đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy trong không khí cởi mở, thân thiện.

Tại buổi làm việc, BS.CKII Mã Quốc Thiện - Giám đốc Bệnh viện đã giới thiệu những nét tổng quan, chia sẻ tình hình hoạt động của Bệnh viện về các lĩnh vực như: hệ thống tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và một số kỹ thuật chuyên môn đã triển khai tại Bệnh viện. Đồng thời, đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ nâng cao công tác quản lý và chất lượng khám, chữa bệnh cho Bệnh viện ĐK Bạc Liêu trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội để hai Bệnh viện tạo điều kiện kết nối, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy đến tham quan, khảo sát một số phòng, khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong Bệnh viện ĐK Bạc Liêu.

Thông qua buổi gặp mặt, làm việc, TS.BS.CKII Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành Bệnh viện đồng thời thống nhất hỗ trợ cho Bệnh viện ĐK Bạc Liêu về công tác quản lý, công tác đào tạo và phát triển chuyên môn kỹ thuật...Ngoài ra, đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã góp ý, đề xuất một số vấn đề về các lĩnh vực chuyên môn, đào tạo, cơ sở vật chất...

Phát biểu tổng kết tại buổi làm việc, BS.CKII Mã Quốc Thiện - Giám đốc Bệnh viện ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến thăm, hỗ trợ cho Bệnh viện ĐK Bạc Liêu về các mặt công tác./.

***Tổ Truyền thông – Phòng Quản lý chất lượng***





















